



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สังกัดโรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ตามประกาศจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดโรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยเปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการได้ดำเนินการ  
ประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น พนักงานราชการ ขอประกาศ  
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบใน  
การประเมินสมรรถนะ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (เรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ)

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๐๐๗

นางสาวมิลดา

สุทธิศิลป์

๐๑๒

นางสาวสุภัทตรา

ศรีสุวรรณ

๐๑๓

นางสาวสุนันท์

นาคยา

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการประเมินครั้งที่ ๒

วิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ ๒	หมายเหตุ
๑. มีความรู้ความเข้าใจ หรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน ตำแหน่งที่สมัครสอบ ๒. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะ ปฏิบัติ เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ความคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า การสื่อสารในการพูด การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ	วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ชั้น ๘ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี	ประเมินโดย การสอบ สัมภาษณ์ (๔๐ คะแนน)

/๒.ระเบียบ...

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ ๒

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมาทันตามกำหนดเวลาที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อ  
เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อเมื่อคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน  
โดยจะเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๒

จังหวัดอุทัยธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ณ ทางเว็บไซต์ <http://www.uth.moph.go.th> ของโรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางชัญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการโรงพยาบาลอุทัยธานี